

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เครื่องมือที่สำคัญของผู้บังคับบัญชาที่รองรับอำนาจการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการจะรักษาระเบียบวินัยของทหาร คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการปกครองอย่างกว้างขวางและด้วยความเด็ดขาดโดยเฉพาะในการลงโทษทางวินัยทหารในทัณฑ์ กัก ขังหรือจำขัง ซึ่งทำให้ทหารได้รับการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนั้นบทบาททางด้านทหารนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การรุกรานของประเทศต่าง ๆ ด้วยกำลังทหารนั้นคงไม่เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งประเทศที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยก็ได้ร่วมมือกันกำหนดกติการะหว่างประเทศที่มุ่งคุ้มครองในสิทธิและเสรีของประชาชนขึ้นเนื่องจากในเหตุการณ์ของสงครามโลกที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อระบบทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ไปตามยุคตามสมัย จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงในกฎหมายของฝ่ายทหารให้มีความเหมาะสมตามยุคตามสมัยในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

4.1 บทสรุป

จากการศึกษาได้ค้นพบว่า การลงโทษทางวินัยทหารมีความจำเป็นต้องมีในสายการบังคับบัญชา เพราะทหารเป็นข้าราชการ เป็นกลุ่มที่มีกำลัง จึงต้องมีวินัยที่เคร่งครัด เด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้การปกครองบังคับบัญชาไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายมาสู่ประเทศชาติได้ เพราะฉะนั้นสิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพใดก็ตาม จึงมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้ ซึ่งทหารก็เป็นประชาชนคนหนึ่งสมควรจะได้รับการรับรองและคุ้มครอง ถึงแม้ว่าทหารจะกระทำความผิดต้องโทษทางวินัยโดยมีมาตรการลงโทษคือ กัก ขัง หรือจำขังนั้น ในส่วนของการลงโทษทางวินัย กัก ขัง หรือจำขัง เป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของทหารผู้กระทำความผิดนั้น แต่ผู้มีอำนาจในการลงโทษนั้นควรจะเป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการ เพราะว่าเป็นอำนาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ไว้ เฉพาะในการพิจารณาโทษผู้กระทำความผิด แต่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 กลับให้อำนาจฝ่ายบริหารในการใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยทหาร ซึ่งควรเป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการ จึงเท่ากับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ฉบับนี้จึงไม่ชอบ

ด้วยหลักรัฐธรรมนูญ ก็คือ หลักการของรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีหลักการแบ่งอำนาจระหว่างกัน โดยอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร จะมาร่วมอำนาจทั้งสองอยู่กับบุคคลคนเดียวไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาในหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้นพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ที่มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานถึง 84 ปี เมื่อพิจารณาแล้วสมควรต้องให้มีปรับปรุงแก้ไขในเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของการลงทัณฑ์ กัก ขัง หรือจำขัง เพราะพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 นี้เป็นกฎหมายที่ละเมิดและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของทหารอย่างรุนแรง ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ควรจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปตามยุคสมัย อีกทั้งกฎหมายนั้นยังมีการวิวัฒนาการสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน และกฎหมายมิใช่สิ่งที่กำหนดไว้ตายตัวที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ ทำให้สมควรที่จะมีการแก้ไขให้เป็นไป ความเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น ในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในด้าน เทคนิคของการบัญญัติกฎหมาย ผู้เขียนมีเหตุผลว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476

4.2 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และตามหลักการสากล จึงควรให้กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายก็ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ในเรื่องการลงทัณฑ์ กัก ขัง หรือจำขังดังนี้

- 1) การลงทัณฑ์ กัก ขัง หรือจำขัง ต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพระบุไว้อย่างแจ่มชัด
- 2) การลงทัณฑ์ กัก ขัง หรือจำขัง ก่อนจะสั่งลงทัณฑ์ได้ จะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารเพื่อพิจารณาก่อนเท่านั้น